

Truyền thông về bảo hiểm xe hơi tốt hơn, nhanh hơn với mức giá phải chăng

Ngày 25 tháng 11 năm 2024 [Yêu cầu từ cơ quan truyền thông](#)

Chính quyền Alberta đã ra mắt một trang web, care-first.alberta.ca để truyền thông về những kế hoạch của tỉnh để bảo hiểm xe hơi có chất lượng tốt hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn.

Trong hai năm tới, hệ thống bảo hiểm xe hơi của Alberta sẽ có những thay đổi đáng kể. Để đảm bảo người dân Alberta có thông tin cần thiết để hiểu được sự chuyển đổi sang hệ thống Care-First mới, chính quyền Alberta đã ra mắt một trang web để giải thích những thay đổi và quyền lợi.

Trang web này tập trung vào việc giải thích cách hệ thống mới cho bảo hiểm xe hơi sẽ cung cấp các quyền lợi tốt hơn về y tế và hỗ trợ nhanh hơn về thu nhập. Trong một hệ thống tập trung vào việc chăm sóc, những quyền lợi đó sẽ kéo dài trong toàn bộ giai đoạn phục hồi cho những người dân Alberta bị thương trong các vụ va chạm. Ngoài ra, người dân Alberta sẽ tiết kiệm được tối đa \$400 mỗi năm theo hệ thống mới.

“Chúng tôi đảm bảo rằng người dân Alberta sẽ tiết kiệm được tiền bảo hiểm xe hơi khi hệ thống Care-First mới được triển khai, và chúng tôi muốn cung cấp cho họ thông tin cần thiết về cách mà những quyền lợi của họ sẽ tăng lên và được thực hiện nhanh hơn.”

Nate Horner, Chủ tịch Hội đồng Kho bạc kiêm Bộ trưởng Tài chính

“Các bác sĩ nắn xương đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các nạn nhân tai nạn nhận được sự chăm sóc tốt nhất và khôi phục chất lượng cuộc sống của họ. Những cải cách về bảo hiểm xe hơi của Chính quyền Alberta sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc nắn xương tốt hơn và nhanh hơn cho những người cần dịch vụ đó.”

Bác sĩ Jacqueline Boyd, chủ tịch, Hiệp hội Nắn xương Alberta (Chiropractic Association of Alberta)

Luật để áp dụng những thay đổi này sẽ được ban hành vào mùa xuân năm 2025. Nếu được thông qua, các đối tác trong ngành sẽ cần hai năm để thực hiện những thay đổi, bao gồm việc xây dựng 3.4 triệu hợp đồng mới cho bảo hiểm xe hơi.

Thông tin nhanh

- Chính quyền Alberta sẽ triển khai mô hình Care-First do tư nhân cung cấp đầu tiên tại Canada.



Thông cáo báo chí

- Hệ thống bảo hiểm xe hơi Care-First sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2027.

Thông tin liên quan

- [Trang web Care-First](#)
- [Cải cách về bảo hiểm xe hơi](#)
- [Báo cáo về những thay đổi đối với bảo hiểm xe hơi ở Alberta](#)

Yêu cầu từ cơ quan truyền thông

[Justin Brattinga](#)

587-357-2956

Thư ký Báo chí, Hội đồng Kho bạc và Tài chính